

Số: 12 /NQ-HĐND

Chợ Mới, ngày 19 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ MỚI
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 11
(Ngày 19 tháng 12 năm 2019)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Sau khi xem xét Báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân huyện tán thành nội dung báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện về đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện Chợ Mới năm 2019 và nhất trí thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Về tình hình kinh tế - xã hội năm 2019:

Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm 2016 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện và Hội đồng nhân dân huyện đề ra. Trong năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong huyện, tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 tiếp tục phát triển ổn định và đạt được một số kết quả khả quan, thực hiện đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện đề ra (*trong đó 07 chỉ tiêu vượt, 08 chỉ tiêu đạt*), cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các công trình hạ tầng kỹ thuật được đầu tư, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện; lĩnh vực văn hóa - xã hội ngày càng được quan tâm đầu tư, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định; công tác cải cách hành chính được thực hiện tốt và có chuyển biến cơ bản.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội năm 2019 vẫn còn một số khó khăn, hạn chế nhất định, đó là: Thời tiết diễn biến bất thường gây mưa dông, sạt lở đất bờ sông; tình hình dịch bệnh (sốt xuất huyết, dịch tả heo Châu phi) xảy ra nhiều nơi, làm ảnh hưởng đến sinh hoạt, cuộc sống của người dân; Một số tiêu chí, chỉ tiêu của các xã Nông thôn mới thiếu bền vững; Việc khai thác cát sông, khai

thác lớp đất mặt trái phép vẫn còn diễn ra; vấn đề ô nhiễm môi trường ở các bãi rác gây bức xúc trong nhân dân nhưng chưa có giải pháp hiệu quả để khắc phục; Tiến độ thi công, giải ngân một số công trình xây dựng trên địa bàn huyện còn chậm; Tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng vẫn còn phát sinh nhiều và có nguy cơ bùng phát; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông còn phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ; Công tác cải cách hành chính, quản lý nhà nước đã có nhiều chuyển biến, nhưng vẫn còn một số hạn chế trong chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện, công tác phối hợp giữa các phòng, ban chuyên môn huyện với các xã, thị trấn trong thực hiện nhiệm vụ chưa chặt chẽ và đồng bộ, cần phải có sự chấn chỉnh, khắc phục trong thời gian tới.

2. Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

a. Mục tiêu chủ yếu:

- Phấn đấu thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu theo Nghị quyết HĐND đề ra năm 2020; phát huy tốt tiềm năng, lợi thế, khai thác có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh, bền vững; tạo điều kiện nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh cho các sản phẩm lợi thế của địa phương.

- Tập trung các nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, thực hiện tốt các Tiêu chí nông thôn mới nhằm đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao những kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất và nhân rộng các mô hình sản xuất đạt hiệu quả, gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm.

- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đẩy mạnh thu hút đầu tư, xã hội hoá, mời gọi doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực cầu, đường giao thông, chợ, trung tâm thương mại, siêu thị,...; huy động tốt các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

- Đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng dạy và học; giải quyết tốt lao động, việc làm và đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo; quản lý, sử dụng có hiệu quả vốn ngân sách và các nguồn tài nguyên khoáng sản, tăng cường công tác bảo vệ môi trường nhằm phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

- Đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, kiên quyết đẩy lùi các loại tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, ma túy và giảm thiểu tai nạn giao thông đến mức thấp nhất. Làm tốt công tác gọi thanh niên nhập ngũ, đảm bảo giao quân đạt chỉ tiêu trên giao.

b. Một số chỉ tiêu chủ yếu

- (1) Thu ngân sách đạt chỉ tiêu tỉnh giao năm 2020;
- (2) Giá trị sản xuất bình quân trên 01 ha đạt khoảng 322 triệu đồng.